



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

ตามที่ได้มีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และประกาศคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ บัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ซึ่งกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

สมรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	ลำดับที่ของ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
การประเมินสมรรถนะ - การตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน - การคิดวิเคราะห์ - การสั่งการตามอำนาจหน้าที่	สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน	ตามเลขประจำตัวสอบ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไปรายงานตัวตามกำหนดการดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามประกาศฉบับนี้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันที่ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๕. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดเท่านั้น

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน. จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.cad.go.th และทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน <https://lamphun.cad.go.th> โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้องทำสัญญาตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูนกำหนด ทั้งนี้ จะทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

จ) ข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวบานเย็น หล้าป้อม)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
 ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>
๒๕๓๑๐๐๐๑	นางสาวณิชาทิพย์ นางธ
๒๕๓๑๐๐๐๒	นางสาวสิรารวรรณ ตาโล๊ะ
๒๕๓๑๐๐๐๓	นางสาวกนกวรรณ ใจเรือน
๒๕๓๑๐๐๐๔	นางสาวชญานิศ ทองน้อย
๒๕๓๑๐๐๐๕	นางสาวภัทรวรรณ ต่วนวิวรรณ์
๒๕๓๑๐๐๐๘	นางสาวบังอร วงศ์ประสิทธิ์
๒๕๓๑๐๐๐๙	นางสาวจิริภิญญา โตโสภณ
๒๕๓๑๐๐๑๐	นางสาวปริมประภา ปัญญาเสาร์

กำหนดการ

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
 ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

วัน/เดือน/ปี	ช่วงเวลาการรายงานตัว	ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑ - ๘	๒๕๓๑๐๐๐๑ ๒๕๓๑๐๐๐๒ ๒๕๓๑๐๐๐๓ ๒๕๓๑๐๐๐๔ ๒๕๓๑๐๐๐๕ ๒๕๓๑๐๐๐๘ ๒๕๓๑๐๐๐๙ ๒๕๓๑๐๐๑๐

**ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับการดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน**

ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในหลายพื้นที่ภายในประเทศ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ด้วยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทำแบบประเมินความเสี่ยง โดยให้สแกน QR Code หรือเข้าไปที่ <https://forms.gle/6aS5pHJuRfiVmsdP6> และตอบคำถามตามความเป็นจริง เพื่อการคัดกรองเบื้องต้น ก่อนวันประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการสอบคัดเลือก และจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้เข้าสอบ



(แบบประเมินก่อน)

๒. ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบ และในห้องสอบ โดยขอความร่วมมือให้สวมหน้ากาก ๒ ชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓. ทำความสะอาดมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสอบ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้สำหรับผู้เข้าสอบ บริเวณหน้าห้องสอบ หน้าห้องน้ำ และจุดบริการอื่นๆ)

๔. หากผู้เข้าสอบ...

๔. หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย และมีอาการของโรกระบบทางเดินหายใจ ควรติดต่อเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน ก่อนวันประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และในวันสอบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ด้วย ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. เข้ารับการคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบทุกคนเพื่อตรวจคัดกรองร่างกาย กรณีพบว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ รายใดมีไข้สูง หรือมีภาวะกลุ่มเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ผ่านระบบ VDO Call โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ได้จัดห้องสำหรับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ผ่านระบบ VDO Call รองรับกรณีดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว

๖. กรณีผู้เข้าสอบต้องเดินทางข้ามจังหวัด ให้ศึกษาและปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง โดยเคร่งครัด

๗. กรณีผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ด้วย

๘. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณรอบสถานที่สอบ ในห้องสอบด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนวันสอบคัดเลือก

๙. เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

๑๐. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังจากเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ไปแล้ว โดยให้สแกน QR Code หรือเข้าไปที่ <https://forms.gle/jEFB2JbYaVctod6F7> โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อการติดตามผลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



(แบบประเมินหลัง)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

โทร. ๐๕๓-๕๓๗๖๑๐